

# ไห่หนานจัดงาน Hainan International Tourism Equipment Expo ครั้งปฐมฤกษ์ มุ่งกระตุ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว



อัตรากาสิโน่าเข้าเป็นศูนย์ อัตรากาสิโน่าต่ำ ระบบภาษีที่ง่ายขึ้น... นับตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่แผนการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน ทางมณฑลไห่หนานได้ดำเนินนโยบายพิเศษจำนวนมากเพื่อกระตุ้นการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกแห่งนี้ ตลอดจนมอบโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ สำหรับไห่หนาน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑลไห่หนาน อย่างมีคุณภาพ

การถือกำเนิดขึ้นของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การขับรถท่องเที่ยว การท่องเที่ยวริมน้ำ การท่องเที่ยวพื้นที่ต่ำ และกีฬากลางแจ้ง เป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์การท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ เช่น ยานพาหนะสำหรับการพักผ่อน เรือยอชท์ เครื่องบินที่บินในระดับต่ำ กระเช้าลอยฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อน การจัดงาน 2020 Hainan International Tourism Equipment Expo ในช่วงเวลานี้จึงนับว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง โดยงานนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักของมหกรรม Hainan International Tourism Island Carnival สมัยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้ชาวไห่หนานและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม ทั้ง “ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ”

มหกรรม Hainan International Tourism Equipment Expo เปิดฉากขึ้นที่เมืองไห่โข่ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน

และจัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน โดยอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่นำมาจัดแสดงภายในงานล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป ซึ่งรวมถึงเครื่องบินอัตโนมัติที่มีคนควบคุมอัจฉริยะ บ้านดูดาวโปร่งแสง 360 องศา ยานพาหนะไร้คนขับสำหรับเที่ยวชมสถานที่ เครื่องบินติดใบพัดไร้เครื่องยนต์ เครื่องบินปีกคงที่ และอื่นๆ อีกมากมาย

บ้านดูดาวโปร่งแสงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปเป็นพิเศษ บ้านทรงกลมนี้ประกอบด้วยห้องนอนขนาดใหญ่และห้องน้ำ มีเตียงนุ่มสบายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตรในห้องนอน และแสงไฟสีชมพูระยิบระยับ บ้านตอบสนองสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การชมวิวทิวทัศน์ การตั้งแคมป์ และการพักตากอากาศ เป็นต้น

คณะกรรมการจัดงานระบุว่า มหกรรมจัดแสดงอุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีม “การท่องเที่ยวแบบใหม่ อุปกรณ์แบบใหม่ การพัฒนาแบบใหม่” โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการหลัก 3 ห้องสำหรับอุปกรณ์การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และอุปกรณ์กีฬาสำหรับการท่องเที่ยวกลางแจ้ง นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการ 8 แห่ง ซึ่งครอบคลุมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ยานพาหนะสำหรับการพักผ่อน และอุปกรณ์ตั้งแคมป์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวกลางแจ้ง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง อุปกรณ์การท่องเที่ยวทางทะเล อุปกรณ์การบินในระดับความสูงต่ำ และสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ

“มหกรรมจัดแสดงสินค้าอุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวของจีน ณ ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน มอบสิ่งมหัศจรรย์มากมายนับไม่ถ้วน” เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการจัดงานกล่าว พร้อมทั้งระบุว่า มหกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไห่หนานสู่ระดับนานาชาติ

ที่มา: คณะกรรมการจัดงาน Hainan International Tourism Equipment Expo

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

<http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378202>

คำบรรยายภาพ: ออโต้ใจโรที่จัดแสดงอยู่ภายในงาน